

KỶ NIỆM NGÀY BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM 1/7

Người dân hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho hộ có mức sống trung bình

Theo quy định, người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Hiện các cấp, ngành, đơn vị chuyên môn trong tỉnh đang tích cực vào cuộc, triển khai chính sách BHYT đối với người thuộc hộ có mức sống trung bình, giúp người dân được tham gia và thụ hưởng chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước.



Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình tại huyện Thái Thụy.

Theo ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, hộ có mức sống trung bình đối với khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người trên 1,5 triệu đồng/đến 2,250 triệu đồng/tháng. Đối với khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người trên 2 triệu đồng/đến 3 triệu đồng/tháng.

Để xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình, đã triển khai trong các hội nghị và hướng dẫn cho cán bộ làm công tác giám nghèo từ cấp tỉnh đến cấp thôn. Ngoài ra, Sở đã phối



Việc đánh giá chính xác tỷ lệ hộ có mức sống trung bình là căn cứ để tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ BHYT.

hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức truyền thông, đối thoại với người dân trên địa bàn về chính sách giảm nghèo và chính sách hỗ trợ hộ có mức sống trung bình. Ngoài mức hỗ trợ 30% theo quy định của Nhà nước, Sở Lao động - Thương binh và

Xã hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh phê duyệt hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT từ ngân sách tỉnh cho những người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm

nghiệp có mức sống trung bình. Ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh cho biết: Với việc được hỗ trợ 30% mức đóng từ ngân sách nhà nước, các thành viên thuộc hộ làm nông nghiệp,

lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình chỉ phải đóng 70% mức đóng BHYT. Như vậy, so với mức đóng BHYT hộ gia đình hiện nay, người thứ nhất phải đóng 100% mức đóng thì chính sách BHYT đối với hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giúp người dân giảm bớt một phần tài chính khi tham gia BHYT, đặc biệt trong bối cảnh mức đóng BHYT tăng do lương cơ sở tăng từ ngày 1/7/2024. Hơn nữa, tỉnh có chủ trương hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT từ ngân sách tỉnh cho những người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình thì tổng mức hỗ trợ lên tới 50%. Vừa qua, tại kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng đang cư trú trên địa bàn tỉnh. Đây là sự quan tâm rất lớn của các cấp, các ngành, khuyến khích người dân tích cực tham gia BHYT để được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe.

Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng BHXH tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền lan tỏa tính nhân văn của chính sách BHYT; về mục đích, ý nghĩa của việc rà soát, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình để người dân biết, đồng thuận, phối hợp, bảo đảm quá trình rà soát nhanh chóng, chính xác. Trên thực tế, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh đã thoát nghèo nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Do đó, với chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình sẽ giúp nhiều người có cơ hội tham gia BHYT, nâng chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần mở rộng độ bao phủ BHYT, thực hiện thành công mục tiêu BHYT toàn dân.

DUY TÙNG

Nâng cao chất lượng giám định BHYT

Xác định công tác giám định bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những khâu then chốt trong việc thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh (KCB), BHXH tỉnh cùng ngành y tế và các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng giám định BHYT, góp phần phòng ngừa lạm dụng, trực lợi quý BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Trước đây, theo quy trình cũ, cơ quan BHXH phải bố trí các giám định viên thường trực tại cơ sở KCB để thực hiện nhiệm vụ. Khi đó, nhiều công đoạn trong quy trình giám định chưa ứng dụng công nghệ thông tin để được hỗ trợ mà còn mang nặng tính thủ công trong việc rà soát hồ sơ, bệnh án. Tuy nhiên, hiện nay ngành BHXH đang đổi mới phương pháp, quy trình giám định BHYT nhằm khai thác hiệu quả tiện ích của hệ thống thông tin giám định BHYT. Quy trình được thực hiện song song hai hình thức là vừa giám định chủ động do cơ quan BHXH trực tiếp thực hiện và giám định tự động bằng phần mềm kiểm tra thông tin trong dữ liệu điện tử, bảo đảm tính khách quan, minh bạch giữa cơ quan BHXH với cơ sở KCB BHYT.

Chị Bùi Minh Tâm, Phòng Giám định BHYT, BHXH tỉnh cho biết: Mặc dù giờ đây công tác giám định thực hiện chủ yếu dựa trên công nghệ, phần mềm nhưng tôi luôn thực hiện quy trình giám định theo quy định. Với nhiệm vụ được giao, bản thân tôi luôn trọng trong việc theo dõi, rà soát, phát hiện những sai sót, đồng thời giải đáp, hướng dẫn

những thắc mắc khi người bệnh chưa hiểu về thủ tục hay quyền lợi được hưởng BHYT. Tôi cũng tích cực phối hợp và đôn đốc các cơ sở KCB thực hiện đúng các quy định của BHXH Việt Nam và Bộ Y tế để bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Bệnh viện Đa khoa Hoàng An (thành phố Thái Bình) mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân đến khám, điều trị. Do công tác kiểm soát tốt ngay từ khâu tiếp nhận, sự phối hợp linh hoạt giữa bộ phận giám định BHYT và Bệnh viện nên các thủ tục, hồ sơ bệnh án của người bệnh được thông suốt, quyền lợi của người bệnh tham gia BHYT được bảo đảm đầy đủ, đúng quy định. Bà Nguyễn Thị Hồng Diệu, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) tâm sự: Đến đây khám bệnh tôi rất yên tâm vì các dịch vụ, thiết bị y tế đã được tăng cường. Khi còn vấn đề gì chưa hiểu, tôi được nhân viên hỗ trợ, tư vấn kịp thời và chu đáo. Nhờ đó tôi hiểu được quyền lợi của mình như thế nào.

Cũng đến Bệnh viện Đa khoa Hoàng An khám sức khỏe định kỳ, bà Nguyễn Thị Dinh, xã Vũ Hòa (Kiến Xương) chia sẻ: Khi tham gia BHYT tôi thấy quyền lợi của mình được bảo đảm, chất lượng dịch vụ KCB gần đây cũng khá tốt. Lên đây khám bệnh, có vấn đề gì chưa biết tôi được cán bộ Bệnh viện và giám định viên của cơ quan BHXH hướng dẫn tận tình, chu đáo nên tôi thấy các khâu rất nhanh và thuận tiện.

Việc nâng cao chất lượng giám định BHYT không những để phòng ngừa lạm dụng, trực lợi quý BHYT mà còn bảo đảm tính

công bằng của người tham gia BHYT. Trên thực tế, nhiều bệnh nhân do chưa hiểu đầy đủ về thủ tục cần làm hoặc có những vướng mắc, chưa rõ về quyền lợi khi tham gia BHYT, nhất là khi chuyển tuyến hoặc đến một cơ sở KCB khác tương đương cùng tuyến cũng đã được giám định viên tư vấn, hướng dẫn tận tình.

6 tháng đầu năm 2024, BHXH tỉnh giám định cho 1.441.970 lượt người KCB BHYT, tăng 150.040 lượt so với cùng kỳ năm 2023; chi phí KCB BHYT 1.070,2 tỷ đồng, tăng 212,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Trưởng phòng Giám định BHYT, BHXH tỉnh cho biết: Để bảo đảm thực hiện khối lượng công việc lớn, đòi hỏi đội ngũ giám định viên ngày càng phải nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi đã phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả và trách nhiệm trong thực hiện công tác giám định BHYT; sắp xếp giám định viên thường trực tại các cơ sở KCB BHYT, phối hợp thực hiện tốt công tác KCB BHYT. Thường xuyên quán triệt đội ngũ giám định viên không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nghiêm túc thực hiện quy trình giám định, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Có thể nói, việc thực hiện tốt công tác giám định BHYT thời gian qua đã góp phần quản lý chặt chẽ quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, tăng niềm tin của nhân dân vào tinh thần văn của chính sách BHYT.

ĐỖ HỒNG GIA



Giám định viên ngành BHXH giải đáp các thắc mắc của người dân khi đi khám chữa bệnh BHYT.

QUỲNH PHỤ

Đẩy nhanh tỷ lệ bao phủ BHYT

Thời gian qua, huyện Quỳnh Phụ tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT). Nhờ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện: Đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT của Quỳnh Phụ đã đạt 92,4%. Để có được kết quả đó, huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với hình thức đa dạng, tích cực đổi mới nội dung, hình thức theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm thay đổi nhận thức của người dân về tham gia BHYT. Để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân,

chúng tôi phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc diện ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo đảm đầy đủ, kịp thời theo quy định. Đồng thời, nâng cao chất lượng khám

chữa bệnh BHYT; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện các biện pháp sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, bảo

đảm quyền lợi cho người tham gia.

Để phát triển đối tượng tham gia, ngoài tổ chức tuyên truyền thông qua hội nghị, qua các đoàn thể, truyền thông nhóm nhỏ, đội ngũ nhân viên thu thường



Viên chức BHXH huyện Quỳnh Phụ tuyên truyền chính sách BHYT tới người dân.

xuyên thăm các gia đình, tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức cho người dân. Với lợi thế bám sát địa bàn, hàng ngày tiếp xúc với người dân, hệ thống đơn vị ủy quyền thu đã đóng góp tích cực tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT. Từ đầu năm 2024 đến nay, BHXH huyện đã tổ chức 138 hội nghị truyền thông, tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT; hơn 100 cuộc truyền thông theo nhóm nhỏ và 5 cuộc ra quân tuyên truyền lưu động trên địa bàn các xã, thị trấn. Kết hợp hài hòa giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống như hội nghị, đối thoại trực tiếp, lưu động chia các nhóm nhỏ để tư vấn, vận động, tuyên truyền qua ấn phẩm với đầy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền hiện đại, đa phương tiện trên ứng dụng zalo, facebook. Một trong những giải pháp thu hút người dân tham gia BHYT huyện Quỳnh Phụ chú trọng là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho

người dân khi đăng ký tham gia BHYT. Qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân, người lao động, người sử dụng lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHYT, từ đó tạo thuận lợi để BHXH hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Theo ông Nguyễn Văn Định, thời gian tới, BHXH huyện Quỳnh Phụ sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung truyền thông theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và kế hoạch của UBND huyện. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật BHYT. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để người dân nắm được sự ưu việt của chính sách BHYT, tích cực tham gia, từ đó tăng diện bao phủ BHYT, tạo động lực tốt để thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

HỒNG ANH

▶ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

Số thu 6 tháng đầu năm đạt 2.874,4 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2024, ước số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) đạt 2.874,4 tỷ đồng, tăng 192,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, đạt 45% kế hoạch thu BHXH Việt Nam tạm giao. BHXH tỉnh hiện đang quản lý 5.698 đơn vị với 231.200 người tham gia BHXH bắt buộc; 57.380 người tham gia BHXH tự nguyện và 220.180 người tham gia BHTN. Hiện toàn tỉnh có 1.706.914 người tham gia BHYT, tăng 1.025 người so với cùng kỳ năm 2023; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,9% dân số.

▶ 43.342 người và lượt người được giải quyết chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH

Hết tháng 6/2024, BHXH tỉnh đã giải quyết cho 43.342 người và lượt người hưởng chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH, tăng 3.188 người và lượt người so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 4.895 người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hiện nay, BHXH tỉnh đang quản lý và chi trả đối với 98.040 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, 4.810 người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Có 23.200 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM, chiếm 23,66% số người hưởng.

THIÊN NHÂN